

Source :

สยามรัฐ

Date :

26 ก.ค. 2555

Page :

20

No :

55371996



สมตะวันออก

● พัดชนนง

youthachai@yahoo.com

มังกรสยายปีกพลังงาน (1)

ประเทศยักษ์ใหญ่ต่างๆ ในโลก หากเป็นประเทศที่ยังพอ มีวิสัยทัศน์อยู่บ้างย่อมต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของพลังงาน เพราะในโลกปัจจุบัน พลังงาน จัดเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจ และความเจริญก้าวหน้าของประเทศ แต่ความเป็นจริงอันโหดร้ายก็คือ ไม่ใช่ทุกประเทศจะมีทรัพยากรพลังงานครบทุกอย่าง โดยเฉพาะ น้ำมัน ที่นับวันมีแต่จะถูกใช้ให้ ร่อยหรอ และหมดไปจากโลก พิภพนี้มากขึ้นทุกที

สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญกับน้ำมัน รวมไปถึงการสำรองน้ำมันในประเทศมากที่สุดประเทศหนึ่ง ในขณะที่ประเทศยักษ์ใหญ่อื่นๆ ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความ "กระหาย" ในพลังงานน้ำมันมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง เนื่องจากประเทศมีขนาดใหญ่ ประชากรมาก และเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความต้องการใช้พลังงานสูงมาก

เมื่อความต้องการของทั้ง 2 มาเจอกัน จึงกลายเป็นกรณีการเข้าซื้อบริษัทน้ำมันของสหรัฐฯ อย่าง ยูโนแคล (Unocal Corporation) ในปี 2005 เมื่อบริษัทน้ำมันอันดับ 3 ของจีนอย่าง ซินุก (China

National Offshore Oil Corporation : CNOOC) ด้วยวงเงินที่สูงถึง 18,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ในครั้งนั้นแม้ว่าผู้ถือหุ้นของยูโนแคลอยากจะขายเต็มกำลัง บวกกับสื่อปากตะวันตกที่เชียร์ให้ขาย พร้อมถากถางเรื่องความเป็นประเทศเสรีที่สหรัฐฯ ประกาศมาตลอด แต่สุดท้ายพญาอินทรีกลับเลือกที่จะใช้การเมืองเข้าแทรกแซงเข้ามายุติคดีนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านพลังงานของประเทศเอาไว้

จากประสบการณ์ครั้งนั้น หลายปีที่ผ่านมา วิสาหกิจพลังงานของจีนทั้งหลาย โดยเฉพาะบริษัทชินุกที่ได้ รับบทเรียนจากการรุกอย่างรุนแรงในคราวก่อน จึงได้ปรับกลยุทธ์ในการเข้าถึงแหล่งพลังงานในต่างประเทศอย่างละมุนละม่อมมากขึ้น หลายปีที่ผ่านมา แม้ชินุกจะยังเข้าไปซื้อหุ้นบริษัทน้ำมัน ถ่านหิน หรือพลังงานต่างๆ ในต่างประเทศมาโดยตลอด แต่ก็เป็นการเข้าไปถือหุ้นเพื่อเอื้อประโยชน์กับจีนในทางอ้อมมากกว่า เข้าเทกโอเวอร์โดยตรง

อย่างเช่นในกรณีการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 50 ของบริษัทบริดาสแห่งอาร์เจนตินา เป็นมูลค่า 3,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อปี 2010 หรือการให้บริษัทลูกเข้าไปซื้อสิทธิในแท่นขุดเจาะน้ำมันของนอร์เวย์เป็นเวลา 5 ปี รวมไปถึงกรณีอื่นๆ อีกมากมาย

๗๕๕๗๕๕๕



ที่ทำให้จีนสามารถประกันความเพียงพอ และความปลอดภัยทางด้านพลังงานสำรองของประเทศได้

แต่แล้ว เมื่อมาถึงปีนี้ วิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของจีนอย่างชินุกก็เตรียมทำเซอร์ไพรส์อีกครั้ง ด้วยการประกาศว่าจะเข้าเทกโอเวอร์บริษัทน้ำมัน Nexen ของแคนาดา โดยประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการซื้อด้วยราคาหุ้นละ 27.5 เหรียญสหรัฐฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นราคาที่สูงกว่าราคาหุ้นที่ปิดตลาดล่าสุดตอนนั้นถึง 61%

ต้องบอกว่าราคาแบบนี้ เป็นราคาที่สร้างความเขี่ยวนแก่ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก จนถึงขนาดกรรมการผู้จัดการควบผู้จัดการฝ่ายการลงทุนของ Nexen เองยังต้องเอ่ยปากบอกว่า “ไม่ว่าจะในโลก หรือว่าในระบบสุริยจักรวาล ก็คงหากรรมการคนใดที่ปฏิเสธดีลครั้งนี้ไม่เจอ” เห็นได้ชัดว่าดีลในครั้งนี้นี้ บริษัทน้ำมันจีนพร้อมที่จะเทกระเป๋าสตางค์แบบไม่ได้ไม่เลิกจริงๆ

แม้ว่าจีนจะยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินในราคาที่ดูเหมือนแพงหูฉี่ แต่ความเป็นจริงต้องไม่ลืมว่า จีนเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่หัว“แข็งลิ้”

เหมือนกัน การเข้าเทกโอเวอร์ของชินุกนี้ หากประสบความสำเร็จนอกจากจะได้พลังงานด้านน้ำมันและก๊าซจากฟากตะวันตกของแคนาดา ทะเลเหนือของอังกฤษ อ่าวเม็กซิโก ทางเหนือของทะเลในจีเรียมาเป็นสำรองพลังงานในระยะยาวให้กับบริษัทและประเทศแล้ว ยังไปอย่างก้าวสำคัญที่ทำให้ชินุกก้าวออกไปสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นด้วย

หากคำนวณจากกำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2012 บริษัทน้ำมัน Nexen มีกำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 207,000 บาร์เรลต่อวัน และจากการประเมินของสหรัฐฯ พบว่า Nexen น่าจะมีน้ำมันอยู่ประมาณ 1,122 ล้านบาร์เรล โดยไม่น่าจะต่ำกว่า 900 ล้านบาร์เรล

ผลลงเอยของการเข้าเทกโอเวอร์ครั้งนี้ เพราะหากทำสำเร็จจะถือว่าเป็นโมเดลสำคัญที่จีนจะใช้ในการเข้าซื้อบริษัทพลังงานอื่นๆ ทั่วโลก ในฉบับหน้าลองมาคุยกันต่อว่าดีลน้ำมันครั้งประวัติศาสตร์นี้ จะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร และยังมีปัจจัยอะไรที่จีนยังต้องกังวลอยู่บ้าง